

BÁO CÁO
Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri
gửi đến kỳ họp thứ 9 - HĐND xã khóa XX

Qua tiếp xúc với cử tri trên địa bàn toàn xã. Ủy ban nhân dân xã đã nhận được các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 - HĐND xã khóa XX. Ủy ban nhân dân xã báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

I. Lĩnh vực nông nghiệp:

1. Đề nghị UBND xã điều hành hợp tác xã điều hành nước bơm phải đăng ký thời gian, cụ thể từng đợt bơm, trong thời gian qua các trạm bơm, bơm dài ngày đã làm nước ngập một số diện tích phải gieo lại lần 2 (cử tri thôn Minh Lộc).

Trả lời: UBND xã tiếp thu ý kiến của cử tri, trước thời gian triển khai sản xuất vụ xuân 2023-2024, UBND xã căn cứ đề an sản xuất, lịch thời vụ và tình hình thực tế tại các thôn, đã chỉ đạo quản lý, điều hành HTX dịch vụ dẫn nước để điều tiết nước phù hợp, hạn chế tình trạng ngập úng làm ảnh hưởng đến diện tích lúa của Nhân dân. UBND cũng đề nghị Nhân dân phải chấp hành nghiêm lịch thời vụ và lịch xuống giống của thôn quy định theo từng vùng. Đồng thời chỉ đạo thôn Minh Lộc nạo vét mương thoát khu vực thường ngập úng như đồng sau.

2. Đề nghị UBND xã có biện pháp quản lý sửa chữa cống ngăn mặn tại đê Hà Lộc, hiện nay nước mặn rò rỉ vào ruộng bị nhiễm mặn, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp vụ Xuân năm 2024 (cử tri thôn Vinh Lộc).

Trả lời: Ngày 11/12/2023 UBND xã đã kiểm tra cống đập làng, kết quả hệ thống cánh cống có rò rỉ nước ra vào như ý kiến cử tri phản ánh, tuy nhiên lượng nước rò rỉ vào ruộng nhiễm mặn thì chưa phát hiện tại thời điểm kiểm tra. UBND xã đã hợp đồng thợ sửa chữa, bảo dưỡng đảm bảo vận hành cống phục vụ sản xuất, tránh rò rỉ nước mặn vào làm ảnh hưởng đến sản xuất của Nhân dân.

II. Lĩnh vực Tài nguyên Môi trường:

1. Đề nghị UBND xã có kế hoạch, quản lý về tài nguyên, đất đai, hiện nay trên địa bàn xã một số công dân vi phạm lấn chiếm đất đai, UBND xã giải quyết chưa dứt điểm (cử tri thôn Vinh Lộc, Tân trung thủy).

Trả lời: UBND xã đã kiểm tra thực tế các hộ vi phạm lấn chiếm đất đai lập biên bản nhắc nhở, đình chỉ hành vi vi phạm, buộc khôi phục trả lại hiện trạng ban đầu và thực hiện quy trình xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai theo quy định. Những trường hợp vượt quá thẩm quyền xử lý của Chủ tịch UBND xã đã lập hồ sơ chuyển về

UBND huyện đã được UBND huyện chỉ đạo các phòng, ngành chuyên môn cấp huyện tham mưu ban hành các văn bản xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Đề nghị UBND xã có kế hoạch làm việc HTX môi trường về phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình (cử tri thôn Nam Phong).

Trả lời: UBND xã đã ban hành Quy chế về phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã Cẩm Lộc kèm theo Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 10/5/2024 của UBND xã, Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 10/5/2024 của UBND xã Cẩm Lộc về việc thành lập Ban chỉ đạo; Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 10/5/2024 của UBND xã Cẩm Lộc về việc thành lập Tổ giúp việc thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND huyện về việc thông qua đề án phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã Cẩm Lộc giai đoạn 2022 – 2025; Kế hoạch số 225/UBND ngày 10/5/2024 của UBND xã Cẩm Lộc triển khai thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND huyện về việc thông qua Đề án Phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2022-2025. Đã họp triển khai phân công nhiệm vụ cho các thành viên, thôn xóm quán triệt đến các hộ dân trên toàn xã để thực hiện theo lộ trình, tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở các hộ phân loại rác thải tại hộ gia đình.

3. Đề nghị UBND xã có biện pháp chế tài xử lý đối với các đối tượng vứt rác bừa bãi làm ô nhiễm môi trường, làm mất cảnh quan đối với xây dựng nông thôn mới hiện nay (cử tri Thôn Vinh Lộc - thôn Tân Trung Thủy).

Trả lời: UBND xã đã ban hành Quy chế về phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn xã Cẩm Lộc kèm theo Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 10/5/2024 của UBND xã, Kế hoạch số 225/UBND ngày 10/5/2024 của UBND xã Cẩm Lộc triển khai thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 27/12/2021 của HĐND huyện về việc thông qua Đề án phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2022-2025. Đã họp triển khai phân công nhiệm vụ cho các thành viên, họp tác xã môi trường và thôn xóm quán triệt đến các hộ dân trên toàn xã để thực hiện theo lộ trình, Sau khi nhắc nhở mà các hộ không chấp hành thì có biện pháp xử lý theo quy định, đồng thời xã đã thi công hàng rào lưới B40 hoàn thiện các bãi rác chờ, đảm bảo từng bước hoàn thành tiêu chí môi trường xây dựng xã nâng cao.

III. Lĩnh vực giao thông, thủy lợi.

1. Đề nghị UBND xã có kế hoạch đắp, sửa lại tuyến đường ở xứ đồng đầu cầu hiện nay đường đã bị trôi lở Nhân dân đi lại sản xuất gặp khó khăn (cử tri thôn Vinh Lộc).

Trả lời: Ngày 13/01/2024, UBND xã đã đổ đất đá khắc phục tu sửa lại những vị trí sạt lở để phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện trong sản xuất; đồng thời xây dựng kế

hoạch đầu tư trung hạn công trình đường sản xuất đầu cầu, trình HĐND xã đã được HĐND ban hành nghị quyết đưa vào đầu tư trung hạn giai đoạn 2025-2026.

2. Đề nghị UBND xã chỉ đạo nhà thầu làm công cạn đập làng hiện nay công trình đã đưa vào sử dụng, nhưng nhà thầu chưa trả lại mặt bằng, Nhân dân đi lại gặp khó khăn (cử tri thôn Vinh Lộc).

Trả lời: Ngày 11/12/2023 UBND xã đã kiểm tra và làm việc với nhà thầu thi công công cạn đập làng. Đến ngày 10/1/2024, UBND xã đã chỉ đạo nhà thầu thi công trả lại mặt bằng, đảm bảo nhân dân đi lại thuận tiện phục vụ sản xuất.

3. Đề nghị UBND xã chỉ đạo danh nghiệp có kế hoạch xây, khơi thông công rãnh thoát nước tại khu vực chợ cầu hiện nay mưa nước ngập làm ô nhiễm môi trường cảnh quan của chợ (cử tri thôn Nam Phong).

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri, ngày 22/3/2024 UBND xã đã kiểm tra và làm việc với Ban quản lý chợ Cầu thống nhất phương án xử lý, đến nay doanh nghiệp đã tổ chức nạo vét các tuyến mương trong chợ đảm bảo việc tiêu úng, hạn chế được ô nhiễm môi trường. Đồng thời UBND thường xuyên kiểm tra công tác tiêu úng và vệ sinh môi trường chợ để có chỉ đạo doanh nghiệp khắc phục kịp thời, về lâu dài UBND sẽ tham mưu phương án quản lý và tu sửa lại hệ thống mương, rãnh thoát trong chợ đảm bảo tiêu thoát nước mùa mưa thuận lợi cho nhân dân đến mua bán kinh doanh.

VI. Lĩnh vực chính sách xã hội.

1. Đề nghị UBND xã quan tâm đến những người có công với cách mạng, những người đơn thân (cử tri thôn Đông Phong).

Trả lời:

Chế độ, chính sách người có công với cách mạng, UBND xã đang thực hiện theo nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ. Hàng năm UBND xã luôn thực hiện việc chi trả chế độ, chính sách theo quy định kịp thời, nghiêm túc. Ngoài ngân sách cấp trên. UBND xã quan tâm trích ngân sách xã và các nguồn xã hội hóa, tổ chức động viên thăm hỏi, trao tặng quà cho các đối tượng vào các ngày lễ, tết...

Chế độ đơn thân (hay còn gọi là người cao tuổi cô đơn) quy định theo nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/13/2021 của Thủ tướng chính phủ quy định: Đối tượng phải là hộ nghèo, không có chồng, không có con đủ 60 tuổi trở lên. Các trường hợp để kê khai đều được UBND xã quan tâm trình hội đồng đề nghị thực hiện chế độ kịp thời theo quy định.

V. Lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn trong nhân dân.

1. Đề nghị UBND xã chỉ đạo ban công an có kế hoạch tuần tra xử lý nghiêm minh, hiện nay các đối tượng bán gà ban ngày, trộm chó, trộm tài sản của Nhân dân

diễn ra trên địa bàn toàn xã (cử tri 5 thôn).

Trả lời: UBND đã làm việc với Ban công an xã, chỉ đạo nắm tình hình, tham mưu phương án và thực hiện các giải pháp, tập trung xác minh thông tin phản ánh của người dân, tổ chức lực lượng tuần tra kết hợp tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản. Đến nay tình hình trộm cắp chó, gà, tài sản của nhân dân đã giảm rõ rệt. Ban Công an xã đã phối hợp với Công an các xã lân cận điều tra làm rõ 02 đối tượng ở xã Cẩm Sơn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại một số đền thờ, miếu, nhà thờ họ trên địa bàn xã Cẩm Lộc, hiện đang tiếp tục điều tra, xác minh những vụ việc còn lại. Trong thời gian tới tiếp tục bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, nắm tình hình, tập trung xử lý các vụ việc trộm tài sản của nhân dân.

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã có kế hoạch tuyên truyền đối với các em học sinh cấp II, cấp III đi học về xe máy điện đi hàng hai, hàng ba làm cản trở giao thông, tránh tình trạng tai nạn đáng tiếc xảy ra (cử tri thôn Đông Phong).

Trả lời: UBND xã đã chỉ đạo Ban an toàn giao thông xã, Ban công an xã tham mưu văn bản chỉ đạo tuyên truyền, ban hành văn bản trao đổi với các nhà trường để phối hợp tuyên truyền giáo dục, tổ chức lực lượng tuần tra nhắc nhở, phối hợp tổ công tác của công an huyện tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Chỉ đạo đài truyền thanh xã tăng cường thời lượng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về các vấn đề liên quan đến trật tự an toàn giao thông. Tổ chức làm việc với các nhà trường nhắc nhở các học sinh và tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về chấp hành luật an toàn giao thông. Trong 6 tháng đầu năm 2024, đã phối hợp Công an huyện và Công an các xã lân cận tổ chức 04 buổi tuyên truyền tại các trường PTTH Hà Huy Tập, Trường THCS Cẩm Trung, Cẩm Hà, Trường Tiểu học Cẩm Lộc. Phối hợp an huyện tuần tra, lập chốt 4 chốt xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

3. Đề nghị UBND xã có biện pháp tuần tra xử lý tình trạng các đối tượng, dùng thuyền có kích điện lớn, và một số công dân dùng kích điện đánh bắt thủy hải sản tại sông quen và trên địa bàn xã vẫn xảy ra (cử tri thôn Vinh Lộc, thôn Minh Lộc, thôn Đông Phong, thôn Tân Trung Thủy).

Trả lời: UBND xã đã chỉ đạo Công an xã thường xuyên tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn không sử dụng các loại xung kích điện để đánh bắt thủy hải sản trái phép, xác minh thông tin phản ánh của cử tri về nội dung trên để nắm thông tin các đối tượng vi phạm, để có biện pháp xử lý. Lực lượng công an xã và công an viên các thôn tổ chức rà soát đối tượng, phối hợp với lực lượng Công an các địa bàn giáp ranh để tập trung tuần tra đấu tranh xử lý nghiêm tình trạng các đối tượng sử dụng xung kích điện đánh bắt thủy hải sản trái phép. Trong thời gian qua đã phát hiện thu giữ 14 bộ xung kích điện các loại. Đến nay tình trạng sử dụng xung kích

điện đánh bắt thủy sản trái phép đã giảm mạnh, lực lượng công an xã tiếp tục đấu tranh xử lý.

4. Đề nghị UBND xã chỉ đạo, phối hợp các ban, ngành liên quan, quan tâm, có biện pháp xử lý, hiện nay tình trạng bạo lực học đường đã xảy ra trên địa bàn mức độ nghiêm trọng, giữa các em không đi học, với các em đang đi học tại trường cấp II Cẩm trung (cử tri thôn Đông Phong).

Trả lời: UBND xã đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành có liên quan nắm và xác minh thông tin phản ánh của cử tri về các vấn đề liên quan đến tình trạng bạo lực học đường. Theo đó ngay từ đầu năm đã làm việc với các nhà trường có học sinh xã Cẩm Lộc đang học nhằm xác minh nội dung cử tri phản ánh. Đồng thời có biện pháp giáo dục, xử lý những học sinh vi phạm. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh chấp hành nghiêm pháp luật; phát huy vai trò toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đấu tranh tố giác tội phạm. Đến nay tình trạng nói trên không còn diễn ra trên địa bàn, thời gian tới tiếp tục thực hiện các giải pháp để xử lý triệt để.

Trên đây là báo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 - HĐND xã khóa XX.

Nơi nhận:

- Thường vụ Đảng ủy;
- Thường trực HĐND;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Chủ tịch UBMTTQ;
- Đại biểu HĐND xã khoá XX;
- Các ngành đoàn thể;
- Thôn trưởng 5 thôn;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Việt Đông